



NHỮNG ĐIỀU CÁC GIA ĐÌNH MUỐN BIẾT VỀ BỎ PHÂN HỆ

BỎ PHÂN HỆ

Phân hệ (streaming) là gì?	<ul style="list-style-type: none">Phân hệ có nghĩa là phân chia học sinh vào các loại hình môn học khác nhau, chẳng hạn như Hệ Học thuật, Hệ Ứng dụng và Hệ Xây dựng bởi Hội đồng Trường học.
Bỏ phân hệ (de-streaming) là gì?	<ul style="list-style-type: none">Bỏ phân hệ nghĩa là các trường sẽ không còn giảng dạy các môn học trong Hệ Ứng dụng nữa.
Tại sao các môn học hiện được bỏ phân hệ?	<ul style="list-style-type: none">Nghiên cứu cho thấy rằng việc bỏ phân hệ sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho học sinh và đặc biệt là cho những học sinh đến từ các cộng đồng chịu thiệt thòi.
Học sinh có Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt sẽ được hỗ trợ như thế nào?	<ul style="list-style-type: none">Giáo viên sẽ thực hiện Kế hoạch Giáo dục Cá nhân cho những học sinh có nhu cầu Giáo dục Đặc biệt.Các giáo viên sẽ tiếp tục hợp tác với các Giáo viên Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt để hỗ trợ học sinh ở Trường Trung học.

CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌC

Các môn học được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học (còn gọi là Cơ bản) là gì?	<ul style="list-style-type: none">Các môn học được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học hỗ trợ nhu cầu của những học sinh đã theo học chương trình có điều chỉnh đáng kể ở Lớp 8.Các môn học được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học được giảng dạy ở Lớp 9 và Lớp 10 là Tiếng Anh, Toán, Khoa học và/hoặc Lịch sử.Các môn học được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học đáp ứng nhu cầu học tập và/hoặc chuẩn bị cho nghề nghiệp mà các môn học khác không đáp ứng được.Các chương trình cao đẳng và đại học cũng như một số chương trình học nghề có thể không chấp nhận các môn học trong lộ trình này khi xét hồ sơ tuyển sinh.
Tại sao con tôi được đề nghị tham gia chương trình được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học?	<p>Những học sinh được đề nghị theo chương trình được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học có thể:</p> <ul style="list-style-type: none">đang học tập nhằm đạt được các kỳ vọng được điều chỉnh đáng kể về chương trình giảng dạy ở Lớp 7 & 8.chưa đạt trình độ của lớp và cần hỗ trợ thêm.
Tôi nên đặt những câu hỏi nào nếu con tôi được đề nghị theo học chương trình được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học?	<ul style="list-style-type: none">Con tôi đang học tập độc lập mà không cần điều chỉnh ở trình độ của lớp nào?Mức thành tích của con tôi là thế nào?Con tôi có đang học tập với những điều chỉnh (những thay đổi được thực hiện về kỳ vọng đối với trình độ của lớp) hoặc những điều tiết (những hỗ trợ không làm thay đổi kỳ vọng đối với khóa học) không?
Học sinh có những lựa chọn nào về lộ trình (Học nghề, Cao đẳng, Đại học, Nơi làm việc) nếu các em theo học các môn được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học?	<ul style="list-style-type: none">Học sinh hoàn thành các môn học được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học ở Lớp 9 và 10 đang được chuẩn bị để lên thẳng các môn học Nơi làm việc Lớp 11, sẽ đưa đến các cơ hội việc làm và/hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp trung học.Những học sinh hoàn thành các môn học được Xây dựng bởi Hội đồng Trường học ở Lớp 9 sau đó có thể học cùng một môn học Lớp 9 đó trong một loại hình môn học khác, chẳng hạn như loại bỏ phân hệ. Lộ trình này sau đó có thể dẫn đến các môn học và chương trình cao đẳng, học nghề hoặc đại học ở Lớp 11 và 12.

Học sinh lớp 9 và lớp 10 sẽ có những lựa chọn nào?

	2021-2022	2022-2023	2023-2024 và các năm kế tiếp
Anh ngữ	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật
Pháp ngữ	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Mở Ứng dụng Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Mở Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Mở Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Học thuật
Địa lý	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Học thuật
Lịch sử	<p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật 	<p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật
Toán	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Toán bỏ Phân hệ <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Toán bỏ Phân hệ <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Toán bỏ Phân hệ <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật
Khoa học	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Khoa học bỏ Phân hệ <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Ứng dụng Học thuật 	<p>Lớp 9</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Khoa học bỏ Phân hệ <p>Lớp 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng bởi Hội đồng Trường học Học thuật